



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา  
๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด  
และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางปรีชา อุทัยวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยบ้านบ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒	นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยบ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๓	นางภัศราพร ไชยสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	สถานีอนามัยบ้านกุดแค้น (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลนางาม สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อ - สกุล  
๒ นายทวิศักดิ์ ลีแสน

ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)  
ระดับชำนาญการ

ส่วนราชการ  
สถานีอนามัยบ้านกุดเข้  
(หมู่ที่ ๑๒)  
ตำบลนางาม  
สำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ ลำดับที่ ๑ และ ๓ ต้องจัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายปิติ ทังไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ



ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ/ สัดส่วนของผลงาน
๔	นายทวิศักดิ์ ลีแสน	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ สถานีอนามัยบ้านกุดแซ่ (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลนางาม นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๘๓๑๘๗	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ สถานีอนามัยบ้านกุดแซ่ (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลนางาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๓๑๘๕	วิชาการ	ไม่ต้องส่งผลงาน ประเมิน เนื่องจาก เป็นการย้าย ในตำแหน่ง ประเภทเดียวกัน